

TODAY

พร

โพสต์ทูเดย์ ซีไอเอสทางธุรกิจ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1,189 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 • ราคา 15 บาท



เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงในแวดวงไอทีไทยอีกคนหนึ่ง สำหรับ **ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์** กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอที เวิร์คส์ ที่พยายามผลักดันให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาจาก มั่นสมองของคนไทยก้าวไปสู่ความเป็นอินเตอร์ โดยเฉพาะโซลูชัน ด้านไบโอเมตริก เนื่องจากเล็งเห็นว่า อนาคตอันใกล้นี้ แวดวง ธุรกิจเกือบทุกประเภท จะมีการนำเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาพัฒนา และใช้งานอย่างกว้างขวางมากขึ้น

และถือเป็นโอกาสของบริษัท ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มขึ้นก่อนใคร และยังเป็นบริษัทคนไทย ที่ “ณัฐวุฒิ” ได้ร่วมกับเพื่อนอีก 2 คน ตั้งขึ้นในปี 2542 ภายหลังจากที่เขาจบปริญญาตรี วิศวกรรมการบิน จากร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท วิศวกรรม อุตสาหการ จากเอไอที เพื่อดำเนินธุรกิจในการให้คำปรึกษา นำเสนอ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงาน ราชการ และบริษัทเอกชนต่างๆ โดยทีมงานที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญ ในด้านการวางแผนระบบสารสนเทศ วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ด้านฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบเปิด และระบบ เครื่องลูกข่าย (Client/Server) ซึ่งมีประสบการณ์การทำงาน ทั้งในและต่างประเทศ

หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2546 บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนรวมเอสเอ็มอี เวนเจอร์ แคปปิตอล ฟันด์ (SMEs Venture Capital Fund) ของรัฐบาล ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวม วรณ ในรูปแบบของการร่วมลงทุน นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การบูรณาการระบบ (System Integration) โดยมีลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ และบริษัท ชี้นำเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ไอที เวิร์คส์ ยังรับหน้าที่เป็นปรึกษาด้านการให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปัจจุบัน ไอที เวิร์คส์ มีพนักงานกว่า 50 คน พร้อมรองรับแผนงาน และ การขยายงานที่สำคัญในอนาคต

ด้านผลงานที่ผ่านมา หลังจากที่ยกตั้งมากกว่า 7 ปี ไอที เวิร์คส์

‘ไอที เวิร์คส์’ ซอฟต์แวร์ไทย อินเตอร์



ได้กว้างงานการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การ บูรณาการระบบ (System Integration) จากลูกค้าในอุตสาหกรรม ต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ และบริษัทชั้นนำจำนวนมาก เช่น รัฐสภา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การสื่อสารแห่งประเทศไทย สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กองทัพอากาศ โรงพยาบาล รามาธิบดี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง อนาคตทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยศรีชูริคประกันภัย จำกัด บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเกีย ประเทศไทย จำกัด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด บริษัท โอลิมเปีย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท ไอที เวิร์คส์ ยังเป็นผู้พัฒนาระบบในการ ออกหนังสือ และตรวจสอบหนังสือผ่านแดน (E-Border Pass) ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไทย-มาเลเซีย) เพื่อเป็นการส่งเสริม และให้สอดคล้องกับ มาตรการการจัดระเบียบตามแนวชายแดน โดยจะเน้นการวาง กลไกควบคุมการเข้า-ออกให้รัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่ามีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ